

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2-4 เมษายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (3เม.ย.59)</p> <p>มติชน (4 เม.ย.59)</p>	<p><b>แก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าวการปรับแก้พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 และ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เนื่องจากมีหนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวงยุติธรรมส่งถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเชิญประชุมหารือพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในวันที่ 11 เมษายน</p> <p>พญ.ประชุมพร บุณย์เจริญ ที่ปรึกษาสมพันธ์แพทย์รพศ./รพท. (สพศท.) และตัวแทนประชาคมสาธารณสุขเห็นด้วยเนื่องจากกฎหมายควรมีการปรับปรุงทุก 7 ปี แต่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับไม่มีการปรับแก้ โดยการแก้กฎหมายของสสส.นั้น สพศท.เคยเสนอรัฐบาลให้ปรับแก้มานาน ให้กำหนดเพดานการใช้งบไม่ให้เกินจากปัจจุบันที่ได้ประมาณ 4 พันล้านบาท เพื่อให้อนาคตหากได้ภาษีเพิ่มก็ควรจัดสรรไปให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์ และควรจัดสรรงบให้สสส.ผ่านกระทรวงการคลัง</p> <p>ด้านกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพฯ กำลังจับตาว่าการปรับแก้กฎหมายครั้งนี้จะทำลายหลักการของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ กลับไปเป็นระบบสงเคราะห์ ซึ่งหากเป็นจริงจะต้องมาแบ่งคนรวยกับคนจน เกิดความเหลื่อมล้ำได้ แต่แนวทางการเคลื่อนไหวหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอรอภายหลังการประชุมก่อน</p> <p>ผู้บริหาร สปสช. ระบุว่า ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญจากกระทรวงยุติธรรม แต่ทราบข่าวสสส.ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทราบว่ามีผู้ใหญ่ในรัฐบาลมีการหารือเรื่องที่สุด. และกฤษฎีกาตีความการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และอาจแก้ปัญหาโดยใช้มาตรา 44 ออกคำสั่ง คสช. แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีการออกคำสั่ง จึงไม่แน่ใจว่าจะแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ อย่างเดียวหรือไม่ เพราะการแก้กฎหมายต้องใช้เวลาอันยาวนาน ขณะนี้ในแวดวงสาธารณสุขกำลังติดตามว่าสุดท้ายจะออกมาในรูปแบบใด เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุวีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ไม่คัดค้านหากจะแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ แต่ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมด้วย โดยเฉพาะ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ซึ่งภาคประชาชนมีส่วนในการช่วยยกร่างมาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ จะมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ ขอรอดูการประชุมในวันที่ 11 เมษายนนี้ก่อน และเห็นว่าในการประชุมวันดังกล่าว เมื่อมีผลสรุปอย่างไรควรแจ้งต่อสาธารณะรับทราบด้วย เพราะกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเกี่ยวข้องกับประชาชน หากผลการประชุมไม่มีการเปิดเผย ทางกลุ่มและเครือข่ายจะหารือกันเพื่อแสดงออกอย่างสันติ อาจเดินทางเพื่อถามถึงความคืบหน้าการแก้กฎหมายนี้ต่อกระทรวงยุติธรรมด้วย</p> <p>ด้านนายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า เป็นเรื่องที่รัฐสภาจะมาแก้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ กรณี พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สิ่งสำคัญต้องแก้กฎหมายทำให้โปร่งใสและไม่ให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช่แค่แก้ระเบียบซึ่งไม่เพียงพอ ที่ผ่านมา สสส.ขาดการประเมินผลงานที่ชัดเจน หมายถึงผลการดำเนินงานจากผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ได้กลับมา เช่น การสนับสนุนให้คนออกกำลังกายลดปัญหาไขมันส่วนเกินลดความเสี่ยงความดันโลหิต ต้องมีการประเมินให้ชัดเจนว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีผลลัพธ์ทางสุขภาพกลับมาได้อย่างไร เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ควรเข้าสู่ระเบียบงบประมาณผ่านกระทรวงการคลัง</p>
<p>ไทยโพสต์(4เม.ย.59)</p>	<p><b>ปฏิรูประบบการคลังสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แต่ก็เป็นภาระทางเศรษฐกิจของประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยในปี 2557 อยู่ที่ 4.6% ของจีดีพี โดยมาจากภาครัฐ 78% หรือประมาณ 17% ของงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงนี้ และได้กำหนดเรื่องระบบการคลังสุขภาพเป็น 1 ใน 4 ประเด็นที่ต้องเร่งรัดปฏิรูป เพื่อทำให้ระบบการคลังสุขภาพมีความยั่งยืน พอเพียง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ (SAFE : Sustainability, Accessibility, Fairness, Effectiveness) โดยไม่ใช้งบประมาณภาครัฐเพิ่มไปกว่าในปัจจุบันมากนัก ด้วยความร่วมมือประชารัฐเพื่อความยั่งยืนในระบบสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ,กรุงเทพฯธุรกิจ, แนวหน้า (2เม.ย.59) มติชน (3เม.ย.59)</p>	<p><b>นักวิชาการ สธ.นัดขึ้นป้ายประท้วงก.พ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายรัชชีกี สารี เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ในฐานะผู้ประสานชมรม ผอ.รพ.สต. กล่าวว่า ชมรมฯ เคยออกมาเรียกร้องตั้งแต่ปี 2558 กรณีเพดานเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน 4 แสนคนทั่วประเทศ รวมถึงข้าราชการในสังกัด สธ. มีความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่น ยกตัวอย่างครุ มีเงินเดือนเมื่อเทียบกับ ข้าราชการชำนาญการอยู่ที่ 58,390 บาท ส่วนข้าราชการสาธารณสุขอยู่ที่ 43,600 บาท จึงเรียกร้องขอให้ ก.พ.ปรับ เพดานเงินเดือนให้เท่าเทียมกัน หากไม่ได้ขอให้เงินเดือนเลื่อนไหลได้ ภายใต้สโลแกน “ข้าราชการทุกประเภท ทุก ตำแหน่ง ทุกชั้นยศ ต้องมีเพดานเงินเดือนและค่าตอบแทนทัดเทียมกัน” แต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆ จึงจะเคลื่อนไหว ด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป จะติดป้ายไว้นิลเรียกร้องการปรับเพดานเงินเดือน ให้มีความเป็นธรรม และขอให้เปลี่ยนรูปหน้าเฟซบุ๊กของแต่ละคนเป็นพื้นดำ เขียนว่า ขอร่วมไว้อาลัยให้สำนักงาน ก.พ.ที่ไม่ใส่ใจข้าราชการพลเรือน และจะล่ำรายชื่อข้าราชการ สธ. ทั่วประเทศ เพื่อยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด ทั้งนี้ หากรพ.ใดพร้อม ขอให้ร่วมแต่งคำพร้อมกัน หากไม่ได้จะฟ้องศาลปกครองดำเนินการต่อ ก.พ.ด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา (4 เม.ย.59)</p>	<p><b>ความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน</b></p> <p>-เสนอจดหมายจาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการเยียวยาค่าตอบแทนไม่ เป็นธรรม จากกรณีหนังสือที่/154 และ /250 ทำให้ชรก.ที่บรรจุหลังได้รับเงินเดือนมากกว่ารุ่นพี่ที่บรรจุมาก่อน กว่า 10 ปี ทำให้บั่นทอนจิตใจและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดแตกความสามัคคี ควรแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะบาน ปลาย</p>
<p>มติชน(4เม.ย.59)</p>	<p><b>ธรรมนุญสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเวศ ดันตีพิวัฒน์สกุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบร่างธรรมนุญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ตามที่คณะกรรมการทบทวนธรรมนุญฯ ที่มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานได้เสนอ ซึ่งในร่าง ธรรมนุญฯ ฉบับนี้ ได้เพิ่มมิติของสุขภาพจิตเข้ามาเป็นหมวดใหม่เป็นครั้งแรก กรอบเนื้อหาที่สำคัญ เช่น ระบุถึงความ เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตกับสุขภาพกาย สังคม และปัญญา เป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ หากร่างธรรมนุญฯ ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.แล้ว จะเป็นกรอบการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน เช่น การรายงานข่าวเกี่ยวกับสุขภาพจิตของสื่อมวลชน แต่ไม่สามารถใช้บังคับว่าต้องปฏิบัติตามได้</p>
<p>มติชน (3เม.ย.59)</p>	<p><b>ร้องมูลนิธิปิวิณา แพทย์ทำคลอดตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นางหทัยชนก วงษ์ภักดี อายุ 34 ปี ประกาศบรรจุศพนางอนุธิดา วงษ์ภักดี อายุ 33 ปี น้องสาวไว้ก่อน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เนื่องจากเมื่อวันที่ 27 มีนาคม นางอนุธิดาซึ่งกำลังตั้งครรภ์ เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก สามิพาเข้ารับการรักษาที่รพ.แกลง และมีการส่งต่อไปยังรพ.อีกแห่งหนึ่ง แพทย์บอกว่ามีความดันโลหิตสูง อาจจะมีภาวะครรภ์เป็นพิษ จำเป็นต้องผ่าตัดด่วนเพื่อช่วยชีวิตทารกในครรภ์ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดคลอด และบอกว่าถ้าผ่าเอา เด็กออกแล้วความดันโลหิตจะลดลง แต่ปรากฏว่านางอนุธิดาเสียชีวิต ส่วนทารกต้องนำเข้าห้องไอซียู โดยแพทย์ระบุ สาเหตุการตายว่าภาวะครรภ์เป็นพิษ จึงขอให้ส่งศพนางอนุธิดาไปยังสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการ ตาย ซึ่งแพทย์ระบุสาเหตุการตายว่าเสียชีวิตจากการคลอด จึงโทรศัพท์ร้องเรียนมูลนิธิปิวิณาหงสกุล และหลังเสร็จ พิธีศพ จะเดินทางเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน แล้วจะเดินทางไปให้รายละเอียดกับทาง มูลนิธิปิวิณาหงสกุล</p>
<p>ข่าวสด (2เม.ย.59)</p>	<p><b>ปาร์ตี้สังกรานต์ชายเหล่า</b></p> <p>-เสนอข่าว มีการจัดเตรียมงานปาร์ตี้สังกรานต์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ สำนักงานพัฒนาปิงคนคร ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย. 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 24.00 น. ซึ่งเป็นงานที่ได้รับสนับสนุนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่ง โดยโดม ปกรณ์ ลัม นักร้องชื่อดังซึ่งเป็นผู้ดำเนินงาน เผยว่า ได้ประสานงานกับหลายๆ เชียงใหม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องการ จัดงานแล้ว และยังได้ใบอนุญาตเรื่องการจำหน่ายของมีเมาจากสรรพสามิตจังหวัดอีกด้วย ทั้งนี้ มีบริษัทแอลกอฮอล์ ให้ทุนในการหาพื้นที่จัดปาร์ตี้ครั้งนี้ถึง 10 กว่าล้านบาท</p> <p>นายวัลลภ นามวงศ์พรหม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ จากที่อื่น เพื่อมาสอดแทรกในประเพณีต่างๆ ของเชียงใหม่ ควรจะดูเรื่องความเหมาะสมด้วย</p> <p>นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่อง เนื่องจากการขออนุญาตจำหน่ายสุราเป็นอำนาจ ของสรรพสามิตจังหวัด และไม่แน่ใจว่าศูนย์ประชุม ดังกล่าวสามารถจำหน่ายสุราได้หรือไม่ หากสามารถจำหน่ายสุรา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (4 เม.ย.59)</p>	<p>ได้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ขออนุญาต</p> <p>ด้าน นพ.สมาน พูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การจะขายไม่ให้ ผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ มีหลักการดังนี้ คือ ต้องดูสถานที่ที่จัดงานว่าเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามหรือไม่ ต้องขายตามวันเวลาที่กำหนด ไม่ขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่มีการลด แลก แจก แถม และการโฆษณาต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าเป็นสถานที่ราชการทั่วไป สามารถขายได้ในร้านค้าประจำหรือสโมสรในสถานที่นั้น แต่ตั้งร้านค้าใหม่เหมือนลานเบียร์ชั่วคราวไม่ได้ ส่วนสถานที่ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งโรงพยาบาลห้ามขายโดยเด็ดขาด</p> <p>หากดูข้อเท็จจริงของภาพรวมแล้วพบว่า กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เป็นการทำ มิวสิค มาร์เก็ตติ้ง ของค่ายเบียร์ดังกล่าว ตามกฎหมายจะถือเป็นการทำโฆษณาทันที มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 500,000 บาท และปรับรายวันวันละ 50,000 บาทจนกว่าจะเลิกโฆษณา ซึ่งต้องรอให้เหตุเกิดก่อนถึงจะเข้าไปตรวจสอบตามกระบวนการได้ หากพบว่ามีมูลความจริง จึงจะส่งข้อมูลต่อให้พนักงานสอบสวนต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.เนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ผอ.ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเช้าวันที่ 4 เม.ย.นี้ เจ้าหน้าที่สสส.และคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ศูนย์ประชุมว่าเป็นพื้นที่ของทางราชการหรือไม่ ซึ่งผู้ว่าฯ เชียงใหม่ได้สั่งให้ผู้จัดงานลบโลโก้ของจังหวัดที่ติดอยู่ในป้ายไว้นิลแล้ว และตนจะทำหนังสือสอบถามไปยังสสส. และคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ถึงความเหมาะสม ซึ่งคาดว่าทางคณะกรรมการจะไม่ให้ผ่าน รวมทั้งผู้ว่าฯ เชียงใหม่ได้กำชับแล้วว่าหากไม่เหมาะสม ขอให้ทางศูนย์ยกเลิกการให้เข้าพื้นที่</p> <p>ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ พบเจ้าหน้าที่ที่มจัดงานและวางป้ายโฆษณา ได้นำสก็อตเทปขาวไปปิดลบโลโก้ของจังหวัด เชียงใหม่ออกทุกจุดแล้ว</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ (3เม.ย.59)</p>	<p><b>รณรงค์ควบคุมยาสูบ</b></p> <p>-เสนอบทความ ความจริงเรื่องรณรงค์ควบคุมยาสูบ ตื่นละอะคนไทย โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาถกกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ กล่าวถึง เป้าหมายการลดอัตราการสูบบุหรี่ของสสส. ว่ามาจากเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการควบคุมยาสูบ ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในการจัดทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 26 หน่วยงาน ผ่านการเห็นชอบของครม. มีการกำหนดแผนงานที่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งของสสส. และอีกส่วนหนึ่งขอการสนับสนุนจากสำนักงานงบประมาณ โดยมีเงื่อนไขว่าทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง แต่ไม่มีหน่วยงานใดทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติได้ครบถ้วนตามที่กำหนด</p> <p>ยกตัวอย่างเช่น สธ.ยังไม่สามารถผลักดันให้ยาสูบหรืออยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. ทำให้การรักษาเพื่อเลิกบุหรี่น้อยมาก ที่เป็นปัญหาใหญ่คือ ยังไม่มีผู้รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบที่ชัดเจนในแต่ละจังหวัด การปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบที่ใช้เวลาดำเนินการกว่าสี่ปี ยังไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาของสนช. เนื่องจากมีบริษัทบุหรี่และฝ่ายที่สนับสนุนบริษัทบุหรี่ขัดขวางทุกขั้นตอน ขณะที่มาตรการภาษี ที่เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำให้คนสูบบุหรี่ลดลงหรือเลิกสูบ และป้องกันไม่ให้เด็กฯ เข้ามาติดบุหรี่ใหม่ ไม่ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และแทบจะไม่มีหน่วยงานใดที่ตั้งงบประมาณสนับสนุนงานควบคุมยาสูบตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>จึงเป็นความยากลำบากของสสส.ที่นำเป้าหมายการลดการบริโภคยาสูบของแผนยุทธศาสตร์ชาติไปกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงานของ สสส. ซึ่งต้องร่วมกันคิดเพื่อแก้ปัญหา สนับสนุนการปกป้องคนไทยจากพิษภัย ของยาสูบ ไม่ใช่โยนบาปให้กับใครเพียงคนเดียว ในฐานะคนทำงานควบคุมยาสูบมา 16 ปี ก่อนเกิด สสส. และ 14 ปีหลังเกิด สสส. แล้ว ขอให้ข้อมูลว่า การโต้เถียงที่ผ่านมายังไม่ได้วางอยู่บนข้อมูลที่รอบด้าน ทำให้ไม่เกิดสติปัญญาในการแก้ปัญหา</p>
<p>ไทยโพสต์,แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ,คมชัดลึก คอลัมน์อินไซด์ตำรวจ (2เม.ย.59)</p>	<p><b>คดีบุกยี่ตรพ.เจาะไอร้อง</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.ยุทธนา เพชรม่วง รองโฆษก กอ.รมน.ภาคที่ 4 ส่วนหน้า แลงงความคืบหน้า เหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง และการบุกโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ว่า ล่าสุดได้เชิญยานบุคคลมาให้ปากคำแล้ว 180 คน แต่พยานไม่กล้าให้ข้อมูลเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต จากประจักษ์พยานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุ พบคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุทั้งหมด 52 กระบอก เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคดีค้างเก่า พบปืน 18 ใน 52 กระบอก ใช้อาวุธแล้ว 46 คดี ซึ่งออกหมายจับรวม 54 หมาย จับได้แล้ว 22 หมาย และหลบหนีอีก 29 หมาย ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 3 หมาย เหลืออีก 26 หมาย ซึ่งคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุบุกยี่ตรพ.เจาะไอร้อง ซึ่งได้เตรียมขอออก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หมายจับในคดีบุกยัด รพ.เจาเอไอร้อย อีก 26 คน ส่วนผู้ต้องหา 2 คน ที่ออกหมายจับก่อนหน้านี้ มีหลักฐานจากกล้อง CCTV ที่คนร้ายเปิดใบหน้าก่อนหลบหนีออกจากรพ. 1 ราย และอีก 1 ราย ได้จากผล DNA รอยเลือดของคนร้าย ซึ่งเป็นนายอับดุลกาฟี ทะแวน</p>
<p>บางกอกโพสต์ (2เม.ย.59)</p>	<p><b>กรณีหมอเถื่อนคัลยกรรมความงาม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้ให้ทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกรณีหญิงสาวรายหนึ่งเสียชีวิตจากการใช้บริการเสริมหน้าอกกับหมอเถื่อน ซึ่งมักใช้ช่องทางสื่อโซเชียลในการโฆษณาบริการที่มีราคาถูกและอ้างว่าใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ตำราหรือคนมีชื่อเสียงใช้ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบและหากพบบริการลักษณะนี้ สามารถแจ้งได้ที่เฟซบุ๊กเพจ มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน</p> <p>ด้าน นพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รักษาการ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า การทำศัลยกรรมพลาสติกไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามบ้าน ต้องทำในคลินิกที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งจะต้องมีรูปของแพทย์ผู้ให้บริการ พร้อมชื่อ นามสกุล และเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน</p>
<p>สยามรัฐ (4 เม.ย.59)</p>	<p><b>กฎหมายเสริมเซลล์</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี สบส. กล่าวว่า รมว.สธ.ได้ให้สบส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำกฎหมายควบคุมการบำบัดรักษาด้วยเสริมเซลล์ในไทย ให้มีผลบังคับใช้ให้ทันในปี 59 ซึ่งจะเป็กฎหมายควบคุมเฉพาะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ของไทย และป้องกันนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง ซึ่ง "พ.ร.บ.ว่าด้วยเซลล์ทางการแพทย์ พ.ศ. ...." หรือร่างกฎหมายเสริมเซลล์ได้ยกร่างมาตั้งแต่ปี 57 และผ่านประชาพิจารณ์แล้วในปี 58 ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับแพทยสภา, อย., กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อปรับปรุงสาระให้ถี่ถ้วนครอบคลุม สอดคล้องกับหลักจริยธรรมและหลักวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม พัฒนา ควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากพิจารณาปรับแก้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะส่งรมว.สธ.ลงนาม เพื่อเสนอ ครม. คณะกรรมการกฤษฎีกา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป</p>
<p>มติชน (4เม.ย.59)</p>	<p><b>ปัญหาเหมืองแร่ทองคำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางอรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการหาข้อสรุปปัญหาเหมืองอัครา ว่า เตรียมประชุมหารือร่วมกับ 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากผลกระทบการทำเหมืองทองคำ ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จ.พิจิตร เสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายในเดือนเมษายนนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ (4เม.ย.59)</p>	<p><b>นโยบายจัดซื้อยา รวม สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.ได้จัดซื้อยาเฉพาะรายการยาและวัคซีนที่มีความจำเป็น มูลค่า 6,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4 ของการจัดซื้อยาทั้งระบบ โดยจะอยู่ในกลุ่มยากำพร้าและยาต้านพิษ ยาบัญชี จ2 (กลุ่มยาราคาแพง) วัคซีน และยากุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องมีระบบการจัดการพิเศษ ได้แก่ ยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี และน้ำยาล้างไต โดยมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรม ดูแลเรื่องการบริหารจัดการกระจายยาสู่หน่วยบริการ ซึ่งคิดค่าบริหารจัดการร้อยละ 1-5 ของมูลค่ายา เหตุที่ สปสช.ไม่จัดซื้อยาโดยตรงกับเอกชน เพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายจัดซื้อยาในระดับประเทศ ซึ่งทำให้ประหยัดงบประมาณได้ถึง 7,000 ล้านบาท</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (2เม.ย.59)</p>	<p><b>การพัฒนาวัคซีนของประเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว ไชริส ปูนาวาลลา เจ้าของ ซีรัม อินสติวท์ บริษัทวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก ยูนิเซฟ รวมถึงรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก เล่าให้คณะนักข่าวและผู้บริหาร สปสช. ฟังว่า เหตุที่วัคซีนราคาถูกกว่าวัคซีนจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา เพราะที่อินเดียค่าแรงขั้นต่ำต่ำกว่า สามารถผลิตวัคซีนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการสร้างคนเพื่อวิจัยพัฒนาวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดย ซีรัม อินสติวท์ ยังได้เผยแพร่วิธีผลิตวัคซีนให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดโรงงานวัคซีนของไทยด้วย</p> <p>นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. กล่าวว่า แม้ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนเป็นลำดับต้นๆ ของภูมิภาค แต่รัฐไม่เห็นความสำคัญด้านการศึกษาวิจัย และสนับสนุนเรื่องการจัดซื้อมากกว่า เพราะเห็นว่าการจัดทำโรงงานวัคซีนเป็นสิ่งที่สิ้นเปลือง จนเกิดการระบอบของใช้หัวตันในปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>2547 จึงมีแนวคิดก่อสร้างโรงงานวัคซีน ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>นพ.โสภาส การย์กวิณพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ประเทศไทยควรมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง แม้จะต้องใช้เวลา เพราะ 5 ปีแรกอาจต้องลงทุนกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา แต่หลังจากนั้นจะมีประสิทธิภาพจนสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้</p>
<p>สยามรัฐ (4 เม.ย.59)</p>	<p><b>ศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง</b></p> <p>-เสนอข่าว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผลักดันให้มีการจัดตั้ง Animal testing center เป็นนโยบายระดับชาติเมื่อ ก.ย.58 โดยให้บรรจุในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่ ปี2560 - 2564 ปัจจุบันศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล ถือเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านสัตว์ทดลอง ซึ่งผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานทดสอบผลิตภัณฑ์ระดับก่อนคลินิกตามหลักการ OECD GLP ในส่วน Acute และ Sub chronic toxicity study (non-infectious) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.พ.59 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมกำหนดแนวทางดำเนินงาน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น และคณะสัตวแพทยศาสตร์จะนำไปปรับตามข้อเสนอแนะ และนำเสนออธิการบดี ม.มหิดล เพื่อหารือขอขอบเขตการจัดตั้งและรูปแบบบริหารจัดการต่อไป</p>
<p>มติชน คอลัมน์: หิวหรืออิมก็ยัมพอกัน (3เม.ย.59)</p>	<p><b>หมูกระทะดีลิเวอรี่</b></p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึง "หมูกระทะดีลิเวอรี่" ที่ทำให้ลูกค้าต้องเสีย อาเจียน จนร่างกายขาดน้ำรุนแรง ซ็อกหมดสติ ต้องส่งโรงพยาบาล เนื่องจากวัตถุดิบไม่สะอาด พร้อมทั้งแนะนำให้ระมัดระวังในการรับประทานอาหารช่วงหน้าร้อน ส่วนการแจ้งกระทรวงสาธารณสุขนั้น จะมีการแก้ไขหรือไม่ก็แล้วแต่ แต่ขอให้ระวังตัวเองดีกว่า</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทย์สภา (2เม.ย.59)</p>	<p><b>คำประกาศสิทธิผู้ป่วย</b></p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวถึงคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ปี 2558 ซึ่งสภาวิชาชีพด้านสุขภาพได้ประชุมและทำสมาชิกร่วมกัน เนื้อหา 2 ส่วน ส่วนแรก คือ สิทธิของผู้ป่วย ซึ่งเนื้อหาเกือบเหมือนของเดิม ปี 2541 ส่วนที่สองที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ คือ ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 7 ข้อ ได้แก่ 1.ทำความเข้าใจข้อมูลและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาก่อนลงนามให้ความยินยอม 2.ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่างๆ ทางกรแพทย์ที่เป็นจริงและครบถ้วน 3.ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ดูแลรักษา 4.ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาล 5.ปฏิบัติตามผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ป่วยรายอื่น รวมทั้งผู้มาเยี่ยม ด้วยความสุภาพและให้เกียรติ 6.แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานที่ตนมีให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ ส่วนข้อ 7 เป็นความจริงทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยควรทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความคาดหวังที่เกินจริง ซึ่งทั้งหมดทำเพื่อให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุดจากการรับการรักษาพยาบาล</p>
<p>ข่าวสด (2เม.ย.59)</p>	<p><b>ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมการทำงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ และกล่าวว่า มติกรม. 23 ก.พ. 2559 เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มี.ค. 2559 ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานต่างด้าวของประเทศ โดย ผ่อนผันให้แรงงานเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เคยมีใบอนุญาตทำงานแล้ว มารายงานตัวทำบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-29 ก.ค. 2559 (120 วัน) ซึ่งนายจ้างต้องนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ ณ รพ.ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด, ชำระค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ โดยนำไปรับรองแพทย์และบัตรสีชมพู หรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ ไปชำระค่าธรรมเนียม 1,900 บาท ก่อนนำเอกสารทุกอย่างพร้อมนำแรงงานต่างด้าวไปที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ โดยบัตรใหม่ จะระบุวันที่อนุญาตทำงาน 1 เม.ย. 2559 ถึง 31 มี.ค. 2561 เท่ากันทุกคน สามารถขอรับแบบฟอร์มต่างๆ โดยดาวน์โหลดที่ <a href="http://www.doe.go.th">www.doe.go.th</a> หรือสอบถามสายด่วน 1694</p>
<p>ไทยรัฐ (2เม.ย.59)</p>	<p><b>ล้างส้วมรับสงกรานต์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ "เที่ยวสงกรานต์สุขใจ ส้วมสะอาดน่าใช้ปลอดภัยปลอดภัย" ว่า สธ.ร่วมกับ ก.การท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ และพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ ให้สะอาด ได้มาตรฐาน เพียงพอให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยกำชับให้ทำความสะอาดส้วมพร้อมกันในวันที่ 1-7 เม.ย. เพื่อให้ผู้เดินทางได้ใช้บริการส้วมสาธารณะอย่างมีความสุขและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ข่าวสด (3 เม.ย.59)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์: คนหน้า 5 (3 เม.ย.59)</p>	<p><b>ประเด็นข่าว</b></p> <p>ปลอดภัย เน้นทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ได้แก่ ที่จับสายฉีดน้ำ ซึ่งตรวจพบเชื้อโรคมามากที่สุด ร้อยละ 85 พื้นห้องส้วม พบร้อยละ 50 ที่รองนั่งโถส้วม พบร้อยละ 31 ที่ก้นโถส้วมและโถปัสสาวะ พบร้อยละ 8 ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ ร้อยละ 7 กลอนประตูหรือลูกบิด พบร้อยละ 3 รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง คือ ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุลงโถส้วม ราดน้ำและล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม</p> <p>นอกจากนี้ จะขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ปรับปรุงส้วมในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัด ให้ผ่านมาตรฐาน HAS...Happy Toilet อย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชจร วินัยพานิช นพ.สจ.พะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาได้เปิดตัว “ล้างส้วมพร้อมกัน รั้ววันสงกรานต์” พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และยังรณรงค์ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2559 นี้ ทุกโรงพยาบาล</p> <p>-กล่าวว่า อันตรายที่คนมองข้าม จากการสำรวจห้องส้วมตามโรงพยาบาล พบการปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อสายฉีดชำระ 85.3% สกปรกกว่าพื้นห้องส้วมซึ่งปนเปื้อน 50% และฝารองนั่ง 31%</p> <p>ขนาดห้องส้วมโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ส้วมระดับประเทศ 99.08% รองลงมาเป็นส้วมในห้างสรรพสินค้า 96.18% ส้วมสาธารณะที่ไม่มีใครดูแลจะสกปรกขนาดไหน จึงเห็นด้วยกับกระทรวงสาธารณสุขที่รณรงค์ให้โรงพยาบาล 1 หมื่นกว่าแห่งระดมล้างส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ แล้วอีก 3 เดือนข้างหน้าค่อยประเมินผล</p>
<p>ไทยโพสต์ (2เม.ย.59)</p>	<p><b>วันออสติกโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันที่ 2 เมษายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันออสติกโลก โดยปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด ออสติกกับเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งเป้า ปี ค.ศ. 2030 มุ่งสู่คุณภาพทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งเสริมการทำงานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ให้ได้รับการจ้างงาน ได้ค่าจ้างที่เป็นธรรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง</p> <p>ที่ผ่านมาเมืองครีคราครรัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 10 องค์กร รับผู้ป่วยออสติกเข้าทำงานไม่น้อยกว่า 30 ราย เช่น บริษัทโมเตอร์ฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับเข้าทำงาน 6 ราย โดยประสานงานกับรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ผ่านหัวหน้าโครงการทดลองจ้างงานของรพ. มีการดูแลอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับจิตแพทย์และหัวหน้าโครงการโดยตลอด</p> <p>พญ.รัชณี ฉลองเกื้อกูล ผอ.โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กล่าวว่า บุคคลออสติกที่จบการศึกษาหรืออยู่ในวัยผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพและเป็นภาระในครอบครัว จากข้อมูลของมูลนิธิบุคคลออสติกไทย พบว่ามีบุคคลออสติกไม่ถึงร้อยละ 10 ที่มีงานทำหรือสามารถประกอบอาชีพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเปิดโอกาสให้พวกเขาที่มีศักยภาพในสังคมต่อไปได้</p>
<p>เดลินิวส์ (2เม.ย.59)</p>	<p><b>ปัญหาฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าวจากงาน สช.เจาะประเด็น นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต ระบุว่า การเป็นสังคมแห่งการซุบซิบ ชี้นินทา เป็นตัวเร่งเร้าให้คนที่ก้าวพลาดเพียงเล็กน้อยตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ โดยอัตราการฆ่าตัวตายของไทยอยู่ที่ 6 ต่อแสนประชากร และจากการสำรวจข้อมูลพบว่าทุก ๆ 1 ใน 4 คนเคยมีปัญหาความทุกข์ ความกังวลจนทำให้สูญเสียการดำเนินชีวิตอย่างน้อย 1 ครั้ง แต่มีปัญหาด้านจิตเวชจริง ๆ 1% สอดคล้องกับข้อมูลของ นางพัชรี คำธิตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านจิตเวช รพ.แม่ทา จ.ลำพูน ที่ระบุว่า ประชากรของ อ.แม่ทา ถือว่ามีความสุขอันดับต้น ๆ ของประเทศ แต่มีการฆ่าตัวตายสูงถึง 34.51 ต่อแสนประชากร หรือปีละ 20 คน เนื่องจากคนที่ไปรักษาอาการทางจิตเวชที่ รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ จะถูกตีตราว่าเป็นคนบ้าและมีการซุบซิบนินทา ทำให้ผู้ป่วยซ่อนตัว ไม่ยอมมารักษา จนกระทั่งอาการรุนแรง คนที่รับไม่ได้จึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย</p> <p>การแก้ไขปัญหา สธ.ได้ส่งพยาบาลวิชาชีพในรพ.ชุมชนไปเรียนต่อระดับปริญญาโท ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของประชาชน ขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้วยภาคประชาชน โดยปรับให้แกนนำชุมชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และบอกต่อชาวบ้านให้เข้าใจตรงกันต่อไป ส่วนพระสงฆ์ ได้เทศนาให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตาย และขอความร่วมมือร้านค้าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระ และขอความร่วมมือชาวบ้านในการจัดงานศพปลอดเหล้า ซึ่งทำให้ล่าสุด อัตราการฆ่าตัวตายของพื้นที่ อ.แม่ทาลดลงเหลือ 7 ต่อแสนประชากร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ (3เม.ย.59) สยามรัฐ (4 เม.ย.59)</p>	<p><b>เตือนภัยสารฟอกขาวในตะเกียบไม้</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยข้อมูลตรวจพบสารฟอกขาวตกค้างในตะเกียบไม้แบบใช้แล้วทิ้ง แต่ไม่ เกินกฎหมายกำหนด ส่วนใหญ่เป็นตะเกียบที่ทำจากไม้จำฉาซึ่งมีสีคล้ำ ผู้ประกอบการจึงใส่สารฟอกขาวเพื่อให้ดูน่าใช้ แนะผู้บริโภคควรสังเกตหากพบว่าตะเกียบมีเนื้อไม้ขาวจัดและมีกลิ่นฉุน ไม่ควรนำมาใช้ หรือใช้ตะเกียบแบบใช้ซ้ำที่ ล้างทำความสะอาดได้</p>
<p>เดลินิวส์ (4 เม.ย.59)  แนวหน้า (2เม.ย.59)</p>	<p><b>ใช้ลาวาซีโอไลท์ฆ่ายุงลาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้เกิดปรากฏการณ์ เอลนีโญ จึงมีการคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดของไข้เลือดออกจำนวนมาก จึงต้องมีการควบคุมสำคัญ 3 ส่วน คือ 1.กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย 2.ทายากันยุง 3. กำจัดลูกน้ำยุงลายโดยผสมสารฆ่าลูกน้ำยุงลาย ซึ่งตามมาตรฐานต้องสามารถ ป้องกันได้นาน 3-6 เดือน</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับภาคเอกชนในการผลิตสารซีโอไลท์ ซึ่งได้จาก ทรายภูเขาไฟมาสกัดเอาสารสำคัญ ที่ช่วยในการฆ่าลูกน้ำยุงลายเหมือนกับทรายอะเบท แต่ออกฤทธิ์ยาวนาน 6 เดือน โดยประสิทธิภาพดังกล่าวทำให้ลาวาซีโอไลท์ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ</p> <p>-เสนอภาพข่าว ดร.อภิวิชญ์ ธวัชสิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบลาวาซีโอไลท์ ให้กับประชาชนในร้านค้าปลีกจัดกิจกรรม "ลาวา สกัดจุด หยุดไข้เลือดออก" ที่ชุมชนบึงพระราม 9 เฉลิมพระเกียรติ</p>
<p>เดลินิวส์ (3เม.ย.59) ไทยรัฐ (4 เม.ย.59)</p>	<p><b>แนะคุมเมนูช่วงปิดเทอม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงศ์ศุภติภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามการ เจริญเติบโตในเด็กนักเรียนอายุ 6-18 ปี กว่า 2.5 ล้านคนทั่วประเทศ ปี 57 พบว่า นักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 9.5 เตี้ยร้อยละ 7.5 และผอมร้อยละ 5.2 ส่งผลกระทบให้สติปัญญาต่ำ เรียนรู้อายุ ภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ติดเชื้อ ได้ง่าย และเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย ดังนั้นในช่วงปิดเทอม จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มของบุตรหลาน เพราะมักพบว่าช่วงนี้จะดื่ม น้ำหวาน น้ำอัดลม และ ขนมกรุบกรอบมาก ทำให้ได้รับน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งโภชนาการที่เหมาะสม ต้องครบ 5 หมู่ คือ ข้าวหรือแป้ง 8 ทัพพี เนื้อสัตว์ 6 ช้อนกินข้าว ผัก 4 ทัพพี นม 2 แก้ว ผลไม้ครบทุกมื้อ และควร ฝึกให้กินอาหารตรงเวลาในปริมาณพอดี ไม่กินตามใจ ไม่กินจุบจิบ ไม่กินขนมก่อนกินอาหารมื้อหลัก เพราะจะทำให้ อ้วนจนไม่สามารถกินอาหารมื้อสำคัญได้ ส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ควรละสายตาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือ</p>
<p>แนวหน้า (4 เม.ย.59)</p>	<p><b>กรมควบคุมโรคเตือนอากาศร้อน ระวังอาหารบูดบูด 10 เมนู</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนอากาศร้อน ระวังอาหารบูด 10 เมนู แก่ ลาบ ก้อยดิบ ยำกุ้งเต้น ยำหอยแครง ข้าวผัดโรยเนื้อปู อาหารที่มีส่วนประกอบของกะทิสด ขนมจีน ข้าวมันไก่ ส้มตำ สลัดผัก น้ำแข็ง ส่วนอาหารทะเลขอให้ปรุงสุก อาหารถุง อาหารกล่องควรแยกกับข้าวออกจากข้าว และรับประทานภายใน 2-4 ชม.</p>
<p>คมชัดลึก (2เม.ย.59)</p>	<p><b>รณรงค์ตรวจรักษาวัณโรค</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร และ ผู้บริหารจาก บมจ.บางกอกรับเบอร์ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการตรวจรักษาวัณโรคในเขตเมือง หรือ "บางโคล์มอ เดล" (Bangkhlo Model) ณ บางกอกรับเบอร์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ</p>
<p>มติชน คอลัมน์เรียงคน มาเป็นข่าว (2เม.ย.59)</p>	<p><b>รางวัลเมฆขลา</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับรางวัล "ดาวเมฆขลา" ประจำปี 2559 สาขาผู้นำองค์กรพัฒนาสังคมและวงการสาธารณสุขดีเด่นแห่งปี จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่ง ประเทศไทย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ข่าว สังคมธุรกิจและภาครัฐ</p>	<p><b>ลงนามพัฒนาบุคลากร สธ.</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ. ดร.นพ.ชัยเลิศ พิษิตพรชัย อธิบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ และมอบหมายให้ พญ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(2เม.ย.59)	ประνομ คำเที่ยง รองปลัด สธ. ร่วมประชุมเพื่อตกลงแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ ณ กระทรวงสาธารณสุข
แนวหน้า (4 เม.ย.59)	<p><b>สธ. ตีวงเข็มทิศวิชาชีพดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรสหวิชาชีพ(ครู ก.) เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม โดยหวังการชะลอไตเสื่อมภายใน 7 ปี ซึ่งจะประหยัดงบประมาณค่ารักษากว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยวิธีปฏิบัติชะลอไตเสื่อมมี 5 ข้อดังนี้ 1.ดื่มน้ำให้เพียงพอ 2.ควบคุมเบาหวานและความดันโลหิต 3.งดเหล้า บุหรี่ 4.เลี่ยงรสเค็ม 5.เลี่ยงกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงอาหารเสริมที่ไม่มีทะเบียน</p>
กรุงเทพธุรกิจ (4 เม.ย.59)	<p><b>กระเพาะปัสสาวะอักเสบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้หญิงอายุ 20-50 ปี แนะนำป้องกันโดยการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 6-8 แก้ว ไม่กลั้นปัสสาวะนาน พยายามเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ ไม่ควรใช้สเปรย์หรือยาดับกลิ่นตัวบริเวณอวัยวะเพศ</p>
สยามรัฐ (4 เม.ย.59)	<p><b>ชยะติดเชื้อที่ลำปาง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.ลำปาง กล่าวถึงกรณีพบชยะติดเชื้อ ซึ่งเป็นถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้องพร้อมสายกว่า 200 ชุด รวมถึงสายให้น้ำเกลือและถุงน้ำเกลือ ถูกนำมาทิ้งไว้ริมถนนบริเวณพื้นที่ป่าละเมาะ ใกล้กับวัดบรรพตสถิต ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ว่า ได้สั่งการให้สสจ.ลำปาง และอบต.พิชัย เร่งติดตามหาแหล่งที่มา เพื่อเอาผิดกับผู้ทิ้งขยะทิ้งอย่างผิดกฎหมาย และยืนยันว่าชยะเหล่านี้ ไม่ได้มาจากโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัด แต่เป็นชยะที่มาจากโรงพยาบาลจากต่างจังหวัด จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเอาผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด</p>
โพสต์ทูเดย์ (4 เม.ย.59)	<p><b>ตรวจเลือดแรงงานในสวนกล้วยจีน</b></p> <p>- เสนอข่าว นายสมเกียรติ เชื้อนเชียงสา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายเลื่อน ผิวผ่อง กำนัน ตำบลต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ว่า ได้รับผลกระทบจากสวนกล้วยของกลุ่มนายทุนจีน ที่เข้ามาเช่าพื้นที่ตั้งแต่เดือน ก.ย.2558 สูบน้ำในแม่น้ำอิงจนแห้งขอด รวมทั้งขุดเจาะน้ำบาดาล และใช้สารเคมีในกระบวนการปลูก ส่งผลให้ชาวบ้านไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค และเกิดผื่นคันตามร่างกาย</p> <p>ด้านนายภูเบศร์ จุละยานนท์ นายอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจพร้อมกับสาธารณสุขอำเภอเกษตรอำเภอ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและดินเพื่อส่งตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่อาจตกค้าง และทำการตรวจเลือดแรงงานรับจ้างที่กำลังตัดกล้วยหอม 42 คน หากพบสารเคมีในเลือดประชาชนก็ยังไม่อาจสรุปได้ว่ามาจากสวนกล้วย เพราะลูกจ้างได้กลับไปเพาะปลูกพืชในที่ดินของตนเองเช่นกัน ดังนั้นจำเป็นต้องตรวจสอบเป็นระยะ ๆ อยากรู้ก็ตามจะสรุปผลการตรวจสอบต่อ ผวจ.เชียงราย ต่อไป</p>
ข่าวสด (2เม.ย.59)  ไทยโพสต์ (2เม.ย.59)	<p><b>โรคหน้าร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศราวุธ อุตตมาภคพงศ์ ผอ.สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี เตือนอากาศร้อน ผู้บริโภคมีความเสี่ยงป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง จากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว ปรสิต และหนอนพยาธิ ปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำดื่มที่ ทำให้ถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด อาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วย เมื่อมีอาการดังกล่าวให้ใช้สารน้ำละลายเกลือแร่โออาร์เอส หรือชงน้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ เกลือป่นครึ่งช้อนชา ผสมน้ำ ใน 1 ขวดกลม ดื่มให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ วิธีป้องกัน ให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้ง</p> <p>-เสนอสรุป โรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน 5 โรค ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคอหิวาตกโรค โรคบิด และโรคใช้รากสาดน้อย หรือไทฟอยด์ โดยกรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่าในปี 2559 อหิวาตกโรคจะยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง แบ่งความเสี่ยงเป็น 3 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดที่พบการเกิดโรคต่อเนื่อง คือ สงขลา ตาก และระยอง 2.จังหวัดเสี่ยงสูง คือ จังหวัดชายแดนไทย-ตอนกลางและตอนล่างของเมียนมา, จังหวัดชายฝั่งทะเล และจังหวัดใหญ่ที่เป็นจุดกระจายอาหารทะเล และ 3.จังหวัดอื่นๆ ที่อาจเกิดโรคได้ หากประชาชนยังรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ</p> <p>ด้านนายสง่า ตามาพงษ์ นักโภชนาการและผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. แนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร 5 ข้อ 1. ควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 2.หลีกเลี่ยงอาหารมันจัด หวานจัด และเค็มจัด 3.กินผลไม้ไทยๆ ที่มีรสหวานน้อยเป็นประจำช่วยดับร้อน 4.รับประทานอาหารไทยๆ เช่น แกงเลียง แกงส้ม แกงป่า แกงอ่อม เป็นต้น และ 5.ออกกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และในช่วงปิดเทอม ควรระวังพฤติกรรมการเล่นของเด็กที่ทำให้เสี่ยงเกิดโรคอ้วน นอกจากนี้ ในช่วงสงกรานต์ ให้ระวังเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงกลางวันหรือช่วงอุณหภูมิสูง จะทำให้เสี่ยงเกิด</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	อาการช็อกได้ รวมทั้งขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุในการเดินทางจากการหลับใน
แนวหน้า (4 เม.ย.59)	<b>ขอรับบริจาคโลหิต</b> - เสนอข่าว ขอรับบริจาคโลหิตช่วย ด.ญ.อนัญญา นาคราช อายุ 10 ปี จ.ชัยนาท ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทุกวันนี้ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ สำหรับผู้มีจิตเมตตาสามารถติดต่อขอบริจาคโลหิตได้ที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ หรือ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง โดยระบุความประสงค์บริจาคให้กับ ด.ญ.อนัญญา นาคราช
แนวหน้า (3เม.ย.59)	<b>อบจ.บึงกาฬตั้งอสม.ปฏิบัติงานเชิงรุก</b> - นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงรุกของอสม. ในเขต อ.เมือง และ อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ ประจำปี 2559 เพื่อให้ อสม. สามารถปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสุขภาพ และชุมชนสามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไทยโพสต์ คอลัมน์ข่าว สั้น,ไทยรัฐ คอลัมน์รอบ โลก (2เม.ย.59)	<b>สถานการณ์คนอ้วนทั่วโลก</b> - เสนอข่าว ผลการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารแลนเซต ว่า ในปี 2557 ประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกมีราว 5,000 ล้านคน พบว่า เป็นโรคอ้วนถึง 641 ล้านคน และคาดว่าภายในปี 2568 โลกจะมีคนเป็นโรคอ้วนถึง 1,100 ล้านคน ซึ่งมีผลมาจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีไขมันและน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไป ส่งผลต่อความดันโลหิตและโคเลสเตอรอลสูงขึ้น ทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา
เดลินิวส์ (4 เม.ย.59)	<b>อีโบล่า</b> - เสนอข่าว ทางกาโรโลบีเรียประกาศเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนก หลังมีรายงานพบ ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายใหม่ เป็นหญิงวัย 30 ปี ซึ่งเสียชีวิต ขณะกำลังถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในกรุงมันโรเวีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุที่มาของเชื้อได้ ขณะที่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กินีพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดรอบใหม่แล้ว 7 ราย
ไทยโพสต์ คอลัมน์ข่าว สั้น,แนวหน้า (2เม.ย.59)	<b>ไข้หวัด H1N1 ระบาดบราซิล</b> - เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขบราซิลแถลงว่า พบการระบาดของไข้หวัดชนิด A H1N1 ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศไปแล้ว 46 ราย สูงปีที่ผ่านมาทั้งปีถึง 10 เท่า และพบผู้เสียชีวิตรายแรกในนครรีโอเดจาเนโร ซึ่งจะเป็เจ้าภาพจัดโอลิมปิกในเดือน ส.ค.นี้ ล่าสุด ถึงวันที่ 19 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อแล้ว 305 ราย โดยระบาดมากที่สุดในรัฐเซาเปาลู มีผู้ติดเชื้อ 260 ราย และเสียชีวิต 38 ราย